
Fundur 2. október 2024 
Mættir: Jóhanna, Sigurveig, María, Rósa, Valbjörn, Andrea og Elísa. 
 
Mál á dagskrá: 
 
Samtaka – Elísa og Anna verða okkar fulltrúar þar. 
 
Skólaráð – Rósa og María höfðu boðið að vera áfram, María dregur tilbaka 
en Jóhanna kemur í staðinn. Rætt um Skólaráð – uppfæra þarf upplýsingar 
á heimasíðunni.   
 
Bekkjarfulltrúar – rætt um mögulegan fund með skólastjórnendum. Ákveðið 
að láta skólann um þessi mál og sjá hvernig þróast.  
 
Fundargerð aðalfundar samþykkt. Elísa mun senda fundargerðina á 
Kristjönu til að setja á heimasíðu skólans. 
 
Rætt lauslega um fyrirlestur á aðalfundi foreldrafélags.  
 
Fyrirspurn á aðalfundi um hverfisgæslu var rædd. Hverfisgæsla þyrfti að 
komast í gang aftur. 
 
 Hvetja þarf skólann til að tilkynna til Barnaverndarnefndar þegar upp koma 
mál innan skólans er varða börnin, hvort heldur sem er einelti, ofbeldi eða 
annað.  
 
Næsti fundur 28. október kl.20:00 
 
Fundi slitið kl.21:15 
 


